

# 6 tháng đầu năm 2006, Dự án Vie/01/024/B BẢO ĐẢM YÊU CẦU VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

■ **VŨ DŨNG MINH** (giới thiệu)

*Ngày 15/8/2006, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị sơ kết 6 tháng thực hiện Dự án hỗ trợ Chương trình tổng thể cải cách hành chính (VIE/01/024/B). Đồng chí Trần Hữu Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ và Ngài Subinay Nandy, Phó Trưởng đại diện UNDP tại Hà Nội đã đến dự. Hội nghị tập trung kiểm điểm công tác hoạt động 6 tháng đầu năm 2006, đề ra kế hoạch, nhiệm vụ cho hoạt động 6 tháng cuối năm thực hiện Dự án này. Tạp chí Tổ chức Nhà nước xin giới thiệu một số nội dung của Báo cáo sơ kết Dự án VIE/01/024/B:*

**N**gày 27/4/2006, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Báo cáo tổng kết giai đoạn I (2001–2005) và kế hoạch hành động giai đoạn II (2006–2010) bao gồm 4 chương trình hành động. Từ đó đến nay, đã tiến hành các công việc ban đầu nhằm vạch phương thức quản lý chính cho cải cách hành chính (CCHC) và đã đem lại kết quả sau:

**Thứ nhất**, Ban chỉ đạo CCHC và Ban thư ký làm việc với cộng đồng quốc tế để xác định và thiết kế một chương trình hỗ trợ CCHC giai đoạn 2006–2010;

**Thứ hai**, Ban chỉ đạo CCHC đã gửi văn bản lên Thủ tướng Chính phủ đề xuất cho phép Ban chỉ đạo CCHC và Ban thư ký trở thành thực thể pháp lý, có thể nhận ngân sách nhà nước cho các hoạt động của mình và nhận hỗ trợ tài chính từ các nhà tài trợ.

Dự án đã đóng góp nhiều cho

việc xây dựng chương trình hỗ trợ CCHC gồm nhiều nhà tài trợ cho giai đoạn 2006–2010 mà hiện tại đang tiến tới giai đoạn hoàn thành dự thảo văn kiện chương trình đầu tiên để cho các bên tham gia ý kiến. Chương trình này (còn tùy thuộc vào quyết định của Thủ tướng) để xuất tăng cường hỗ trợ mạnh mẽ thông qua Ban thư ký – bộ phận có liên quan chặt chẽ và trực tiếp với Chương trình CCHC giai đoạn 2006–2010 của Chính phủ. Chương trình bao gồm một loạt hình thức mới, chưa bao giờ được sử dụng tại Việt Nam, tất nhiên còn phải chờ tư vấn thêm, nhưng hy vọng chương trình này sẽ cải thiện một cách đáng kể công tác quản lý tổng thể, hỗ trợ và phối hợp với các nỗ lực của các nhà tài trợ nhằm thực hiện CCHC và phát triển kinh tế – xã hội như đã đề ra trong kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội. Những

tháng cuối năm 2006 hoàn thiện chương trình và đạt sự đồng thuận đối với việc thực hiện chương trình này, sớm nhất có thể trong năm 2007.

Trong thời gian qua, Dự án vẫn tiếp tục đạt được những tiến bộ trong việc lập kế hoạch và giám sát dựa vào kết quả cho kế hoạch CCHC giai đoạn 2006–2010 và các chương trình hành động. Những thành tố chính trong thiết kế của hệ thống giám sát và đánh giá đã lên kế hoạch và xây dựng từ tháng 9/2006.

Việc xây dựng năng lực cho cán bộ chuyên trách CCHC các tỉnh, các Ban chỉ đạo CCHC cùng Ban Thư ký đang thực hiện. Các khoá đào tạo trong nước đã tiến hành trong năm 2005 và các hoạt động tiếp theo tiến hành hồi tháng 5/2006. Hai cuộc khảo sát ngoài nước cho các cán bộ chuyên trách CCHC sẽ thực hiện tháng 8, tháng 9 và một cuộc khảo sát khác vào cuối năm 2006. Việc nghiên cứu các yêu cầu về tăng cường năng lực đối với các thành viên của Ban thư ký Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ cũng được tiến hành.

Về nghiên cứu và phát triển các lĩnh vực CCHC

Dự án có những tiến bộ đáng

kế trong việc xây dựng hệ thống các thực tiễn được chia sẻ, dự kiến sẽ xuất bản, phổ biến và tuyên truyền khoảng 10 thực tiễn tốt được hỗ trợ từ quỹ PSF. Hơn thế nữa, 11 đề án PSF đang tiến hành và 15 đề án mới phê duyệt, hoàn thành vào cuối tháng 12/2006, cung cấp thêm nhiều thực tiễn nữa cho hệ thống thực tiễn được chia sẻ.

Thí điểm mang tầm quan trọng chiến lược về hệ thống chỉ số so sánh kết quả thực thi công vụ hiện có tiến độ chậm do phải nhường sự ưu tiên cho những hoạt động khác, nhưng dự kiến sẽ vẫn đạt mục tiêu là phác thảo một hệ thống tiềm năng vào cuối năm 2006.

Nhiều hoạt động tiến hành nhằm cung cấp đầu vào cho việc xây dựng một loạt các văn bản pháp lý quan trọng liên quan CCHC, trong đó bao gồm:

- Luật về Hội, đã có dự thảo thứ 9 và thống nhất hỗ trợ cho việc xây dựng Nghị định hướng dẫn kèm theo;

- Luật Tổ chức Chính phủ, dự kiến sẽ chính sửa đáng kể các yếu tố về tổ chức Chính phủ, có thể là về số lượng cũng như vai trò của các bộ, mối quan hệ giữa các cấp chính quyền và vai trò của các bộ trưởng, cá nhân khác trong hệ thống Chính phủ;

- Luật Công vụ, giúp bảo đảm một nền hành chính có hiệu lực và hiệu quả, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ xây dựng và vận hành nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa một cách hiệu quả, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Luật Công vụ sẽ góp phần xây dựng

một nền công vụ vững mạnh, hiện đại với đội ngũ cán bộ, công chức kiên định về chính trị; gương mẫu về phẩm chất đạo đức, được trang bị đầy đủ về kiến thức, trí tuệ và năng lực thực tiễn và luôn hết mình phục vụ nhân dân;

- Pháp lệnh dân chủ cơ sở sẽ sửa đổi và tạo ra nhiều sức mạnh hơn trong việc chỉ đạo cấp địa phương đẩy mạnh thực hiện dân chủ cơ sở ở địa phương mình;

- Những đề xuất hỗ trợ khác đang được chuẩn bị trong đó bao gồm việc rà soát và đánh giá các sáng kiến trong lĩnh vực tư pháp và các lĩnh vực khác như đã phê duyệt trong kế hoạch hành động năm.

Về lập kế hoạch và tăng cường truyền thông cho công tác CCHC

Dự án đã có nhiều tiến bộ vượt bậc trong công tác lập kế hoạch và thực hiện các hình thức truyền thông mới về CCHC. Việc tuyển dụng một nhóm chuyên gia truyền thông mới (một chuyên gia quốc tế làm việc một nửa thời gian và một chuyên gia trong nước làm việc toàn bộ thời gian) gần như ngay lập tức mang lại những hướng đi mới và cải tiến hơn, đặc biệt liên quan sự tham khảo ý kiến và phản hồi của người dân. Tóm lại, những hướng đi mới đó là:

- Một cuộc điều tra ý kiến người dân về CCHC lần đầu tiên được lập kế hoạch thực hiện.

- Đang thu thập ý kiến của các nhóm đối tượng khác nhau về các vấn đề CCHC.

- Thực hiện một cuộc điều tra ý kiến người đọc của Bản tin CCHC, mặc dù báo cáo cuối

cùng của cuộc điều tra chưa hoàn thành theo đúng tiến độ nhưng báo cáo này sẽ có giá trị về thống kê rất lớn đối với những người đọc Việt Nam, những người cho rằng bản tin giúp họ rất nhiều trong công việc và đối với cộng đồng quốc tế, những người cho rằng giá trị sử dụng của bản tin là tương đối thấp. Kết quả của cuộc điều tra giúp cải tiến chất lượng của bản tin nhằm cung cấp thông tin tốt hơn cho cả hai đối tượng người đọc.

- Hỗ trợ theo kế hoạch cho chương trình truyền hình về CCHC, chương trình này được phát sóng tổng cộng trên 65 kênh trên cả nước trong chuyên mục dành cho CCHC.

- Xây dựng một hệ thống các chương trình truyền hình về CCHC nhằm phổ biến những thông tin, câu chuyện hay về CCHC.

- Tiếp tục cải tiến trang tin điện tử về CCHC nhằm đưa vào hệ thống các thực tiễn được chia sẻ.

- Tiếp tục tăng cường quan hệ với các cơ quan truyền thông nhằm phổ biến hiệu quả hơn về CCHC tới người dân.

- Đã lập kế hoạch tiến hành tổng kết việc thực hiện Quyết định 178 của Thủ tướng Chính phủ về công tác tuyên truyền CCHC – quan trọng là xây dựng một chiến lược truyền thông cho giai đoạn II của Chương trình tổng thể.

Với những kết quả nêu trên cho thấy, Dự án VIE/01/024/B bảo đảm các yêu cầu đặt ra và tiến độ nhằm đạt các mục tiêu chiến lược trong năm 2006 và các mục tiêu chung của Dự án.